

# กิจกรรม รณรงค์การปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมสุจริต



## GIFT Policy

งดรับ - งดให้ ”

ขวัญ และของกำนัลทุกชนิด

เสริมสร้างวัฒนธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์และโปร่งใส



**STRONG**



## กิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติตามวัฒนธรรมสุจริต

### หลักการและเหตุผล

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นประเด็นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง” โดยใช้โมเดล STRONG ในการขับเคลื่อนโดยปรับฐานความคิดของบุคลากรในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต นำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำงานบนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ มีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานด้วย วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา กตัญญู และเกิดความตระหนัก การสร้างค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา “สามัคคี มีวินัย ใจซื่อตรง” และวัฒนธรรมองค์กร “สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์” ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากร ต่อหน่วยงาน และเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอื่นได้

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

### วิธีการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมชี้แจงความเข้าใจแก่บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการบรรยาย “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ใช้โมเดล “STRONG” ประยุกต์ใช้การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

## กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ

## วัน เวลา สถานที่

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 -14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม  
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.)



นางตุติยาพร ทวนทอง  
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 -14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนัก  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติ  
ตามวัฒนธรรมสุจริตให้แก่บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร





**ด้านวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร (Integrity Culture)** คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยขอให้บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกคน กำหนดแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต มุ่งสร้างและขยายแนวร่วมภายในองค์กร สร้างกระแสต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้วยวิธีการป้องกัน ทั้งการปลูกฝัง รมณรงค์ เช่น การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจำนวน 50 คน และกำหนดแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ เพราะปัญหาความไม่โปร่งใสการทุจริตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน หากต้องการขจัดให้หมดไป ต้องร่วมใจกันรณรงค์หาวิธีการแก้ไขปัญหา ป้องกัน และปราบปรามอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางทุติยาพร ทวนทอง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และรักษาราชการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการกลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ ได้แสดงความคิดเห็นและแนวทางปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

1. เปลี่ยนทัศนคติ และรู้จักปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
2. ผลักดันและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้โปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการปฏิบัติงาน

ที่ผ่านมา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรในสำนักลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมสุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความดี ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความสามารถ ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการที่ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และให้ความหมายวัฒนธรรมสุจริต หมายถึง ค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมของบุคคล องค์กร และสังคม ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม รับผิดชอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม โดยแสดงออกผ่านการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม

#### **หลักแนวคิดและองค์ประกอบของวัฒนธรรมสุจริต**

ความซื่อสัตย์ : พูดความจริง ไม่โกหก ไม่คดโกง

โปร่งใส : เปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ไม่มีการปิดบัง

ยุติธรรม : ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

รับผิดชอบ : ตระหนักถึงหน้าที่ รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง

คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม : เสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมประโยชน์ของ  
วัฒนธรรมสุจริต

สร้างความน่าเชื่อถือ: องค์กรที่มีวัฒนธรรมสุจริต จะได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก

ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน : บุคลากรจะทำงานด้วยความตั้งใจ ทুমเท มีประสิทธิภาพ

ลดการทุจริต : วัฒนธรรมสุจริต ช่วยป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน

สร้างสังคมที่สงบสุข : ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ มีความสามัคคี

ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ : วัฒนธรรมสุจริต เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา

ประเทศ

### **นางทุติยาพร ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

ได้ให้แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ด้วยการใช้กิจกรรมทางศาสนา เข้ามาเป็น  
แนวทางในการส่งเสริมความสุจริต การใช้กิจกรรมทางศาสนาปลูกฝังจิตสำนึก การทำความดี ผ่านทำ  
กิจกรรม เช่น ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ตักบาตร ปล่อยปลาหน้าเขียง และฟังธรรม เป็นต้น

### **ปัจจุบันสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้**

1. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา  
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ภายในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผู้อำนวยการสำนักฯ นำเสนอความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริต และ  
แลกเปลี่ยนแนวคิด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริต “มอบรางวัล แก่ บุคลากรที่แต่คำขวัญ  
เกี่ยวกับการทุจริต”
3. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียง
4. รณรงค์เรื่องจิตอาสา เพื่อสร้างความสามัคคี และปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละ  
แบ่งปันแก่ผู้อื่น
5. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



บุคลากรทุกคนในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถมีส่วนร่วมในการ  
สร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยเริ่มต้นจากตนเอง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ และ  
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการพัฒนาจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้
- 2.บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีขึ้นและเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
- 3.บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากรภายในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่นที่พบเห็นได้

## การรณรงค์ต่อเนื่อง



### WATCH AND VOICE

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ร่วมกันต่อต้านการทุจริต  
รู้เห็นการทุจริตอย่างเฉย  
แจ้งเบาะแสการทุจริต : บุคคลากรกล้า  
ที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยไม่ต้องกลัวผลร้าย

**STRONG**

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
แจ้งเบาะแสการทุจริต โทร 02 831 9290

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

# NO GIFT Policy

“งดรับ - งดให้”

ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด  
เสริมสร้างวัฒนธรรม  
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ  
ซื่อสัตย์และโปร่งใส

นางศุภิมาพร ทวนทอง  
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรม

1. บุคลากรในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริตมากขึ้น
2. บุคลากรในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยึดมั่น ปฏิบัติตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
4. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสำนักที่มีวัฒนธรรมสุจริต เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ ขององค์กร และสังคม



ICT STRONG